

## GIẢM NGHÈO CHO ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ Cần những chính sách phù hợp

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2011 đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 8,12% xuống còn 2,9% (theo tiêu chí nghèo đơn chiều). Theo tiêu chí nghèo đa chiều, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4,61%, năm 2017 còn 4,01%. Song theo đánh giá, việc tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo sẽ ngày càng khó khăn bởi số hộ nghèo còn lại chủ yếu tập trung vào những đối tượng yếu thế, khó có khả năng thoát nghèo. Vì vậy, việc giảm nghèo cho đối tượng yếu thế đang cần những chính sách phù hợp hơn.

### KỶ 1: NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THOÁT NGHÈO, LÀM GIÀU



Hàng ngày anh Lâm vẫn tham gia vào việc cắt may tại cơ sở của gia đình.

Làm kinh tế xuất phát điểm từ hai bàn tay trắng với người bình thường đã khó, với những người khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, nhiều người khuyết tật đã không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu.

Kể về nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu bằng chính sức lao động của vợ chồng anh Trương Văn Tám và chị Lê Thị Hoài Thu, tổ 23, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) không ai không cảm phục bởi chị Thu bị khiếm thị còn anh Tám lại bị khuyết tật vận động. Chị Thu chia sẻ: Khi quyết tâm đến với nhau để xây dựng một gia đình, vợ chồng tôi gặp phải sự phân đối kịch liệt từ những người thân, bởi gia đình hai bên đều lo lắng, sợ chúng tôi sẽ không thể gánh vác được cuộc sống gia đình. Khi chúng tôi về sống với nhau, nhiều khó khăn đã xuất hiện và khó khăn lớn nhất vẫn là sự eo hẹp về kinh tế đặc biệt khi hai vợ chồng có thêm thành viên mới. Do anh Tám bị khuyết tật vận động, sức khỏe yếu nên cuộc sống của hai vợ chồng chỉ trông chờ vào thu nhập của chị Thu nhờ nghề làm may. Để giải quyết bài toán kinh tế gia đình, anh chị quyết định

mở dịch vụ tẩm giặt ngay tại nhà bởi nếu chị làm việc tại nhà thì anh cũng có thể hỗ trợ chi trông con và đỡ dần chi những việc nhỏ. Cơ sở ở trong ngõ sâu, ban đầu chỉ có khách quen, biết tay nghề của chị mà đến. Chị không ngừng trau dồi kỹ năng, tay nghề, khách hàng đến cơ sở mỗi ngày một tăng, kinh tế gia đình anh chị cũng vì thế dần ổn định. Nhận thấy nghề tẩm giặt ngày càng thu hút được khách hàng, trong khi nhiều người khiếm thị cũng đang cần cơ hội làm việc, anh chị quyết định vay mượn tiền, xây thêm tầng hai ngôi nhà, vừa mở rộng cơ sở thu hút khách, vừa tạo việc làm cho người cùng cảnh. Từ đó, chị Thu đã nhận nhiều người khiếm thị vào học nghề và làm việc. Đến nay, cơ sở tẩm giặt của chị Thu có 4 giường tẩm giặt, đón trung bình 6 - 8 khách hàng mỗi ngày. Sau hành trình hơn 10 năm, giờ đây, anh chị đã có một cháu trai kháu khỉnh, ngoài nhà hai tầng khang trang, cơ sở tẩm giặt không chỉ cho gia đình chị thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 người khiếm thị.

Không giống anh Tám, chị Thu, anh Trần Văn Lâm và chị Phạm Thị Hoàn (xã Tân Hòa, Vũ Thư) đều là

người khuyết tật vận động. Những tuồng cuộc sống của đôi vợ chồng khuyết tật sẽ suốt đời nghèo khổ nhưng giờ đây, vợ chồng anh Lâm, chị Hoàn đã có một cơ ngơi mà nhiều người lạnh lặn, khỏe mạnh cũng phải mơ ước. Kể lại thì đơn giản song hành trình thoát nghèo, làm giàu của anh Lâm, chị Hoàn cũng vô cùng gian nan. Anh chị Lâm, Hoàn chia sẻ: Khi được 1 tuổi, sau một trận ốm nặng, chân trái của chị bị teo nhỏ, còn anh sau lần sốt cao bị biến chứng dẫn tới cong vẹo cột sống. Cuộc sống với những ốm đau, bệnh tật cùng mặc cảm về hình thể cứ trôi cho đến khi hai anh chị gặp nhau ở câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh. Tình yêu nảy nở, sau hai năm tìm hiểu anh chị đã đến với nhau. Cùng nhau xây dựng cuộc sống với một đôi vợ chồng đều bị khuyết tật là điều không đơn giản song cả hai đều quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Vốn có nghề may trong tay, chị đến nhiều nơi tìm việc và nhận hàng về nhà may thuê còn anh làm thuê cho một cửa hàng chế tác vàng bạc. Lăn lộn nhiều mà cuộc sống cũng chỉ đủ ăn, đặc biệt sau thời gian làm việc nhiều nơi, nhận thấy việc tìm việc làm với người khuyết tật luôn là một khó khăn, anh chị quyết tâm mở

một xưởng may nhỏ vừa để có thể chủ động hơn trong việc làm và có thể giúp được nhiều người khuyết tật có việc làm. Anh chị quyết định dùng số vốn ít ỏi tích góp được đồng thời đi vay mượn thêm của họ hàng, bạn bè và mượn đất của bố mẹ xây dựng một xưởng may. Anh chị cũng đi nhiều nơi, nghe bất cứ đâu có thể có đơn hàng nhận may gia công là tìm tới. Nhìn thấy sự tâm huyết, tận tâm của đôi vợ chồng khuyết tật, nhiều người tin tưởng giao hàng. Ban đầu, anh chị đầu tư hơn 10 máy may, chủ yếu nhận may gia công. Người khuyết tật đến cơ sở của anh chị xin làm việc ngày càng tăng, anh chị quyết định mở xưởng rộng hơn để dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Ai tìm đến anh chị cũng tiếp nhận, dạy đến khi thạo việc, có thể tự mở được cửa hàng riêng. Chị Hoàn tâm sự: Những năm trước khi mở xưởng, tôi cũng phải đi tìm việc làm, thấy được khó khăn trong quá trình tìm việc đối với người khuyết tật nên tôi rất cảm thông với họ. Vì vậy, những người đến với xưởng may của gia đình tôi tôi sẽ tận tình hướng dẫn để họ làm được việc, từ đó có thu nhập duy trì cuộc sống.

Để duy trì việc làm và thu nhập ổn định từ 1,5 - 2 triệu đồng cho hơn 10 lao động, anh Lâm, chị Hoàn chủ động tìm kiếm đối tác và làm các sản phẩm phù hợp với khả năng của người khuyết tật hoàn cảnh rất khó khăn, tiền lương rất thấp, thậm chí còn phải chịu chi phí vận chuyển, kiểm tra kỹ thuật máy cắt và phụ trách hoạt động giao dịch còn chị Hoàn phụ trách dạy nghề và quản lý của hàng. Mỗi người một việc, tấm lưng cong và đôi chân khuyết tật không thể cản trở anh chị tận dụng tương lai cho bản thân mình và những người cùng cảnh ngộ. "Vợ chồng tôi là người khuyết tật, mở xưởng may để tạo việc làm cho những người cùng

cảnh. Chúng tôi nghĩ rằng đây là những người anh em chứ không nghĩ họ là công nhân đến làm nên chúng tôi rất thông cảm và chia sẻ với những khó khăn với mọi người" - anh Lâm tâm sự.

Không chỉ có vợ chồng anh Tám, chị Thu hay vợ chồng anh Lâm, chị Hoàn, trên địa bàn tỉnh còn không ít cặp vợ chồng, người khuyết tật đã và đang vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Lại Văn Điệp cũng là cái tên quen thuộc với nhiều người bởi là một thanh niên khuyết tật, không thể đến trường để học hết THPT song Điệp đã vượt khó, lập thân, lập nghiệp xây dựng được một công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tạo việc làm thường xuyên cho 30 người, trong đó thường xuyên có hơn 10 người khuyết tật. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Nga, chủ cơ sở in của người khuyết tật huyện Vũ Thư. Bị tai nạn giao thông năm 15 tuổi đã khiến cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Nga trở thành người khuyết tật. Đã từng chán chường, thất vọng, bị quan nhưng những năm tháng bị quan nhanh chóng đi vào quá khứ nhường chỗ cho hành trình mới, hành trình đi tìm tương lai tươi sáng. Chị Nga bắt đầu học nghề, cứ thấy nghề nào phù hợp với điều kiện sức khỏe là chị đăng ký tham gia từ gia công vàng bạc đến may mặc, đan lát, in giấy tờ. Quyết tâm gắn bó với nghề in và được tin tưởng giao quản lý cơ sở in, từ một cơ sở phải đi mất với những khó khăn, thách thức khi phải cạnh tranh với các cơ sở in trên thị trường nhưng giờ đây sau những năm tháng vượt khó, cơ sở in của chị Nga đã có đủ những trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc in ấn. Hiện cơ sở đang tạo việc làm cho 10 lao động, trong đó có 6 người khuyết tật với thu nhập trung bình từ 120.000 - 200.000 đồng/người/ngày.

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 100.000 người khuyết tật, trong đó có hàng nghìn hộ có người khuyết tật hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Còn theo báo cáo của Hội Người mù tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên người mù còn 19,8%, giảm 4% so với năm 2014. Những năm qua, nhiều người khuyết tật, người khiếm thị nói riêng, các đối tượng yếu thế nói chung với nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

(còn nữa)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

## Cùng xây dựng gia đình hạnh phúc

5 năm qua, huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, góp phần làm thay đổi cuộc sống vật chất, tinh thần của đa số các gia đình trên địa bàn.



Hạnh phúc của chị Đặng Thị Hoa, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) là bữa cơm nào cũng có đầy đủ thành viên trong gia đình.

Đồng chí Lại Thành Kiên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng cho biết: Đến nay, huyện và tất cả các xã, thị trấn đều đã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình. 5 năm qua, toàn huyện đã treo trên 300 băng rôn, 500 khẩu hiệu, 5 pa nô cỡ lớn, tổ chức 21 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động trên các trục đường chính, tại các khu trung tâm với nội dung hướng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, hãy hành động vì mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, lòng nhân ái mang lại hạnh phúc... Huyện cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật, thi nấu ăn, thi cắm hoa nghệ thuật, thi tìm hiểu về các luật liên quan đến gia đình, giao lưu thi đấu thể thao các gia đình văn hóa, thi chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hàng năm, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, tọa đàm, hội thi, biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa, gia đình tiên tiến trong việc xây dựng gia đình ít con, bình đẳng...; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình khó khăn, vận động các gia đình tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ, nhóm phòng,

chống bạo lực gia đình ở các thôn, làng, tổ dân phố. Đồng chí Trần Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Châu cho biết: Sau 5 năm thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa là trên 91%, mỗi năm có khoảng 200 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 4/4 thôn đều đạt thôn văn hóa. Toàn xã có trên 35% dân số thường xuyên luyện tập thể thao; các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng đá, pháo đất hoạt động nhen níp, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn.

5 năm qua, toàn huyện Đông Hưng đã quyết tâm xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Các phong trào giúp nhau về giống, vốn để làm giàu chính đáng phát huy hiệu quả thông qua các chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, tín chấp vay vốn ngân hàng, các tổ nhóm tiết kiệm, tổ tình nghĩa... Các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, khuyết tật được quan tâm chăm sóc tốt hơn, giúp họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Để hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội đã xây dựng mới và duy trì hàng trăm mô hình câu lạc bộ "Mẹ và con gái", "Phòng, chống bạo lực gia đình", "Nuôi dạy con theo

khoa học", "Xây dựng gia đình hạnh phúc"... Các câu lạc bộ đã phát huy vai trò trong tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, về phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình, cách đối nhân xử thế. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên, phụ nữ, phối hợp với các cấp, các ngành ủng hộ xây dựng 16 căn nhà trị giá 550 triệu đồng và trao 55 con bò giống, trị giá 670 triệu đồng cho các gia đình chính sách, phụ nữ khó khăn. Các cấp hội quyền góp ủng hộ, giúp đỡ đột xuất hàng nghìn lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn. Xây dựng 76 hồ gạo tình thương tặng các phụ nữ nghèo, đơn thân...

Sau 5 năm thực hiện, đề án tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc đã tác động và làm thay đổi cuộc sống tinh thần, vật chất của đa số các gia đình. Các thành viên trong gia đình sống có trách nhiệm với nhau hơn, có ý thức giữ gìn nền nếp gia phong, phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống. Việc thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tình làng nghĩa xóm được đông đảo người dân hưởng ứng. Ví dụ, 5 năm qua, toàn huyện có hơn 300 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, trên 70 gia đình văn hóa tiêu biểu được dự hội nghị gặp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh.

THU HIỀN

### TIỀN HẢI

## Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Để chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, huyện Tiền Hải đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa của huyện, những năm gần đây Tiền Hải đã hình thành và phát triển các vùng, xã trọng điểm chăn nuôi. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi tập trung cho thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân, chủ trang trại. Tuy

niên, bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc xử lý chất thải, nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi vẫn luôn khiến các xã, thị trấn phải "đau đầu" tìm hướng giải quyết bởi phần lớn các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đều nằm xen kẽ trong khu dân cư, quỹ đất nhỏ hẹp, không bảo đảm khoảng cách vệ sinh theo tiêu chuẩn. Nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ không có đủ điều kiện xây dựng các công trình tiêu thoát nước thải nên hầu hết lượng nước thải, chất thải từ hoạt động chăn nuôi chưa được thông qua xử lý, trực tiếp thải ra cống rãnh, ao hồ... gây ô nhiễm nguồn nước, làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Để giải bài toán trên,

cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi khép kín, áp dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực ăn chăn nuôi và việc sử dụng thức ăn chăn nuôi của người chăn nuôi. Bên cạnh đó, để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tiêm phòng 2 đợt/năm. Duy trì có hiệu quả công tác vệ sinh, phun thuốc

tiêu độc, khử trùng 2 đợt/năm tại tất cả các xã, thị trấn nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn sự phát sinh, lây lan dịch bệnh, tạo thuận lợi để đàn vật nuôi phát triển. Nhờ đó, dù vẫn còn những khó khăn do huyện chưa quy hoạch được nhiều khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, ý thức của một bộ phận nhân dân chưa cao song tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi của địa phương đã được cải thiện đáng kể.

Bắt đầu chăn nuôi từ năm 2012, trang trại lợn tập trung Đặng Thị Thùy Trinh tại xã Vũ Lăng hiện đang nuôi trên 2.500 lợn thịt. Trang trại được đầu tư xây dựng với 5 dãy chuồng lạnh có quy mô khép kín, xử lý môi trường chăn nuôi bằng máy tách

lọc phân, đóng bao xuất bán cho các nhà vườn ở Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên. Nước thải được đưa vào 3 ao sinh học để lắng đọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Anh Phạm Đức Huy, chủ trang trại cho biết: Chăn nuôi theo hướng tập trung là quá trình liên kết khép kín giữa các khâu từ hệ thống chuồng trại đến quá trình chăn nuôi và lựa chọn thức ăn đều phải đúng kỹ thuật để lợn phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc chăn nuôi tập trung sẽ dễ dàng hơn trong việc hạn chế các dịch bệnh và bảo đảm yếu tố về môi trường. Trên diện tích 8ha, trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt của ông Đặng Thế Huyền, xã Vũ Lăng được thiết kế và phân khu riêng biệt. Mỗi năm, trang trại

xuất bán trên 5.000 con lợn thịt trong 2 lứa nuôi. Để tận dụng phế phẩm trong chăn nuôi, ông đào ao thả cá với diện tích 4ha. Mô hình lợn - cá kết hợp này không chỉ bảo đảm yếu tố về môi trường mà còn đem lại hiệu quả cao cho gia đình. Để ngăn ngừa, hạn

chế ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, duy trì chăn nuôi nông hộ bảo đảm an toàn sinh học; quy hoạch,

xây dựng các vùng chăn nuôi xa khu dân cư; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, tăng cường quản lý và sử dụng thuốc thú y. Qua đó góp phần đầu ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển theo hướng bền vững.

MINH NGUYỄN



Trang trại nuôi lợn tập trung Đặng Thị Thùy Trinh tại xã Vũ Lăng (Tiền Hải).